

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
วันอังคารที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายดุขฎิ จงนอก	ประธานสภา อบต.ทัพรั้ง	ดุขฎิ จงนอก	
๒	นายสุชาติ เวินสันเทียะ	รองประธานสภา อบต.ทัพรั้ง	สุชาติ เวินสันเทียะ	
๓	นายณรงค์ นีสันเทียะ	เลขานุการสภา อบต.ทัพรั้ง	ณรงค์ นีสันเทียะ	
๔	นางทองม้วน ตุ่มสันเทียะ	ส.อบต. ม. ๑	ทองม้วน ตุ่มสันเทียะ	
๕	นายสุทธิพงษ์ โกสันเทียะ	ส.อบต. ม. ๒	สุทธิพงษ์ โกสันเทียะ	
๖	นายสุชาติ เทดี	ส.อบต. ม. ๓	สุชาติ เทดี	
๗	นายสามารถ กบกลางดอน	ส. อบต. ม. ๕	สามารถ กบกลางดอน	
๘	นายสุพล ยิ้มพึงเทียม	ส.อบต. ม. ๖	สุพล ยิ้มพึงเทียม	
๙	นายประเสริฐ จรศิริกุล	ส.อบต. ม.๗	ประเสริฐ จรศิริกุล	
๑๐	นางบัวคลี่ บุญสันเทียะ	ส.อบต. ม. ๙	บัวคลี่ บุญสันเทียะ	
๑๑	นายถนัด โคมสูงเนิน	ส.อบต. ม. ๑๐	ถนัด โคมสูงเนิน	
๑๒	นายสังัด อ่างทอง	ส.อบต. ม. ๑๑	สังัด อ่างทอง	
๑๓	นายประเสริฐ ด้วงทอง	ส.อบต. ม. ๑๒	ประเสริฐ ด้วงทอง	
๑๔	นายสมชาย หวังขอบกลาง	ส.อบต. ม. ๑๓	สมชาย หวังขอบกลาง	
๑๕	นายละมุน เมนะรุจิ	ส.อบต. ม. ๑๕	ละมุน เมนะรุจิ	
๑๖	นายนิรันทร์ แกสันเทียะ	ส.อบต. ม. ๑๖	นิรันทร์ แกสันเทียะ	
๑๗	นายไกรสร สมวงศ์	ส.อบต. ม. ๑๗	ไกรสร สมวงศ์	
๑๘	นายสมชาย บวนขุนทด	ส.อบต. ม. ๑๘	สมชาย บวนขุนทด	
๑๙	นายสมพร ไคขุนทด	ส.อบต. ม. ๑๙	สมพร ไคขุนทด	
๒๐	นายนายถวัช เทรหมื่นไวย์	ส.อบต. ม. ๒๐	นายถวัช เทรหมื่นไวย์	
๒๑	นางสาวรำพรรณ กสิบสำโรง	ส.อบต. ม. ๒๑	รำพรรณ กสิบสำโรง	

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้บริหาร)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธรงค์ เทพังเทียม	นายก อบต.ทัพรั้ง	ธรงค์ เทพังเทียม	
๒	นายอภัย ประพรม	รองนายก อบต.ทัพรั้ง	อภัย ประพรม	
๓	นายจองชัย โงสันเทียะ	รองนายก อบต.ทัพรั้ง	จองชัย โงสันเทียะ	
๔	นายอิทธิกร อธิกุลภาคภูมิ	เลขานุการนายก อบต.ทัพรั้ง	อิทธิกร อธิกุลภาคภูมิ	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางบุปผา แบ่งสันเทียะ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทัพรั้ง	บุปผา แบ่งสันเทียะ	
๒	นายศักดิ์เกษม ม้าขุนทด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ศักดิ์เกษม ม้าขุนทด	
๓	นางสาวพิกุลแก้ว กลีบสำโรง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	พิกุลแก้ว กลีบสำโรง	
๔	นายอำพันธ์ อยู่เจริญ	ผู้อำนวยการ รพ.สต.ทัพรั้ง	อำพันธ์ อยู่เจริญ	
๕	นางสมใจ เจริญสุข	ผู้อำนวยการกองคลัง	สมใจ เจริญสุข	
๖	นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย	รองปลัดฯ อบต.ทัพรั้ง	ยาใจ อรุณเจริญฉาย	
๗	นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ไกลสุด ฉิมสันเทียะ	
๘	นายลำภู กู้สันเทียะ	สารวัตรกำนัน ต.ทัพรั้ง	ลำภู กู้สันเทียะ	
๙	จำเริญฉัตรเทพ หงษ์ทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ฉัตรเทพ หงษ์ทอง	
๑๐	นายเอกลักษณ์ ระกา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	เอกลักษณ์ ระกา	
๑๑	นายอนุ กว้างนอก	ปลัดอำเภอพระทองคำ	อนุ กว้างนอก	
๑๒	นางสาวสุพรรณิ สุระทด	พนักงานจ้างเหมาฯ	สุพรรณิ สุระทด	
๑๓	นางสาวณัฐธิดา ดุษณี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	ณัฐธิดา ดุษณี	
๑๔	นางสารภี จงนอก	นักการภารโรง	สารภี จงนอก	
๑๕	นายชาตรี รักความซื่อ	นักทรัพยากรบุคคล	ชาตรี รักความซื่อ	

ผู้มาประชุม (สมาชิกสภา อบต.) จำนวน ๒๑ คน  
 ผู้ไม่มาประชุม (สมาชิกสภา อบต.) จำนวน - คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม (คณะผู้บริหาร) จำนวน ๔ คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ คน

-เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว นายณรงค์ นีสันเทียะ ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เป็นเลขานุการการประชุม ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมแล้ว ปรากฏว่ามีจำนวนครบองค์ประชุม จากนั้นได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งเข้าห้องประชุม

-เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้านั่งในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว นายดุขฎี จงนอก ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เป็นประธานการประชุมได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้าประชุมแล้วปรากฏว่ามีจำนวนครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ก่อนวาระประชุม

นายดุขฎี จงนอก - เชิญหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงข้อราชการ  
 ประธานสภา

นายอนุ กว้างนอก - ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ นายอำเภอพระทองคำที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่  
 ปลัดอำเภอฯ อำเภอโชคชัย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ทำให้อำเภอพระทองคำตอนนี้ยังไม่มีนายอำเภอมาอยู่ แต่ก็ได้มีการ ปรับมาตรฐานของอำเภอเป็นระดับ ๙ แล้ว เพื่อรองรับ  
 นายอำเภอคนใหม่ที่จะมา

/นายอำพันธ์...

- นายอำพันธ์ อยู่เจริญ ผอ.รพ.สต. ท้าพริ้ง -ชี้แจงเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-๑๙ ชนิดใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทย และอยากให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้ไปฉีดวัคซีนให้ครบ อย่างน้อยต้อง ๓ เข็ม ซึ่งอาจจะช่วยมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้ และยังขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ที่ได้เข้ามาบริหาร ตำบลท้าพริ้ง
- นายเอกลักษณ์ ระกะ นวก.เกษตร อำเภอกา -ชี้แจงการเฝ้าระวังการเผาอ้อยในฤดูแล้งในพื้นที่การเกษตร รวมทั้งการปลูกพืชในฤดูแล้ง เช่นการปลูกผักสวนครัว ฯลฯควรแจ้งให้ผู้นำรับทราบด้วย จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ หาดตลาดรับซื้อได้
- นายธรงค์ เทพังเทียม นายก อบต.ท้าพริ้ง -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานต่างๆในหมู่บ้าน อยากให้มีการเฝ้าระวังโรคโควิด-๑๙ ด้วย อยากให้มีการตรวจคัดกรอง หรือตรวจ ATK ก่อนเข้างาน

**ที่ประชุม -รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

- นายดุขฎิ จงนอก -แจ้งการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้าพริ้ง สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑  
ประธานสภาฯ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

**ที่ประชุม - รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๒ - รับรองรายงานการประชุม (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)**

- นายดุขฎิ จงนอก -เชิญ เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  
ประธานสภาฯ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

- นายดุขฎิ จงนอก - เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องหรือไม่ มีข้อความใด  
ประธานสภาฯ จะขอแก้ไข ก็ขอให้สมาชิกเสนอต่อที่ประชุมเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง

**ที่ประชุม - มีผู้ขอแก้ไข ดังนี้**

- นางสาวรำพรรณ กลีบสำโรง -เสนอขอให้แก้ไขข้อความ คือ ให้เพิ่มข้อความจากคำว่าน้ำประปาเป็นตะกรอน  
ส.อบต.หมู่ ๒๑ ให้เพิ่มคำว่าน้ำประปาไหลค่อยด้วย

- นายดุขฎิ จงนอก - ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ

**ที่ประชุม - มติรับรองเอกฉันท ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๗ เสียง ได้แก่**

**ระเบียบวาระที่ ๓ - กระตุ่ถาม**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ – เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรีภูมิเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรีภูมิ เพื่อขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย”ที่พื้งตำบลกีฬา”

**ข้อกฎหมาย** –ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย รัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

นายดุขฎิ จงนอก

-ได้เชิญนายก ชี้แจงรายละเอียด

ประธานสภาฯ

นายธรงค์ เทพพิงเทียม

-ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดโครงการ

นายก อบต.ท่งศรีภูมิ

จำเอกฉัตรเทพ หงษ์ทอง

-ชี้แจงโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งสั่งผ่านทางผู้ว่าลงมา

เจ้าพนักงานธุรการ

และผ่านอำเภอลงมาถึง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรีภูมิ จึงต้องรับสมยอมนโยบาย ดังกล่าว จึงต้องเร่งรีบในการดำเนินการ โดยต้องจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว ในทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน

นายดุขฎิ จงนอก

-เชิญสมาชิกอภิปราย

ประธานสภาฯ

นายสามารถ กบกลางตอน

-สอบถามเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาที่ยังไม่มีความชัดเจน ทั้งด้านชนิดกีฬา ค่าใช้จ่าย

ส.อบต.หมู่ ๕

อุปกรณ์กีฬา อาหารและน้ำดื่ม และขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดกรอบกีฬาที่

ประหยัดเวลา

บุคลากรรวมทั้งค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ

นายดุขฎิ จงนอก

-ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง

ประธานสภาฯ

จำเอกฉัตรเทพ หงษ์ทอง

-กล่าวชี้แจงตามข้อกฎหมายว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนจากทางจังหวัด ซึ่งต้องรีบ

เจ้าพนักงานธุรการ

ดำเนินการทันที เพราะจะต้องรายงานต่อทางจังหวัดในทุกๆเดือน และชี้แจงสาเหตุของ การยกเลิกการแข่งขัน เปตองเมื่อครั้งที่ผ่านมานั้น เนื่องจากมีคำสั่งจากจังหวัดลงมาให้งด ออกไปก่อน ไม่ใช่ทาง อบต. ไม่จัด ส่วนเรื่องการจัดหาอุปกรณ์กีฬา ให้กับทุกหมู่บ้าน นั้นก็สามารถจัดหาได้ เรื่องของรางวัลในการแข่งขันก็สามารถจัดสรรให้ตามสัดส่วนของ งบประมาณในการจัดแต่ละครั้ง

นายดุขฎิ จงนอก

- สอบถามสมาชิกฯ มีผู้อภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอ มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

**๕.๒. ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวังเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวังเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ**

**สำนักปลัด** จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

- ๑.โครงการจัดหาอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

**ข้อกฎหมาย** - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ **ข้อ ๒๗** การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

**กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม** จำนวน ๑ โครงการ

- ๑.โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย”ทัพวังตำบลกีฬา” เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

**ที่ประชุม**

นายดุขฎิ จงนอก  
ประธานสภาฯ

-.....  
- ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง (นายธรงค์ เทพังเทียม) ได้ชี้แจงเหตุผลในการเสนอญัตติความจำเป็นและรายละเอียดที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ ให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอเรียนเชิญ

นายธรงค์ เทพังเทียม  
นายก อบต.ทัพวัง

-ชี้แจงเหตุผล และได้เชิญให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องชี้แจงแทน

นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญ  
นักวิเคราะห์ฯ

- ชี้แจงเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือโครงการจัดหาอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) เนื่องจากงานนโยบายและแผนฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เมื่อมีการประชุมต่างๆ ในการนำเสนอแผนงาน และเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์แก่สมาชิก ทุกๆท่านด้วย จึงอยากให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติ ดังกล่าว

นายดุขฎิ จงนอก  
ประธานสภาฯ

- เชิญสมาชิกอภิปราย

นายสามารถ กบกลางตอน  
ส.อบต.หมู่ ๕

-ได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่อง คอมพิวเตอร์

นายถนัด โคมสูงเนิน  
ส.อบต.หมู่ ๑๐

-สอบถาม สเปคของเครื่อง ความเร็ว ขนาด

นายละมุน เมนะบุรี  
ส.อบต.หมู่ ๑๕

-เสนอให้มีการแจกเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ ราคา สเปค ต่างๆ ให้กับสมาชิกฯ

นายดุขฎิ จงนอก  
ประธานสภาฯ

- เชิญสมาชิกอภิปราย และได้ให้เจ้าหน้าที่ แจกเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปคของเครื่องดังกล่าว ให้แก่สมาชิกฯ

นางสาวรำพรรณ กลีบสำโรง – ได้กล่าวถึงการเข้าไปร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  
ส.อบต.หมู่๒๑ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ไม่มีน้ำดื่มให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยากราบถึงงบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐ บาท จะพอช่วยเหลือทางไหนบ้าง

นายดุขฎิ จงนอก - เชิญเจ้าหน้าที่ ตอบข้อซักถามของสมาชิกฯ  
ประธานสภาฯ

จำเอนฉัตรเทพ หงส์ทอง –ตอบข้อซักถามของสมาชิก เกี่ยวกับเรื่องน้ำดื่ม ซึ่งยังไม่มีคามเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย  
เจ้าพนักงานธุรการ งบประมาณในส่วนนี้ เพราะนี่ถือว่าเป็นนโยบายที่ด่วนมาก ส่วนเรื่องกรอบของชนิดกีฬา  
ก็จะหารือกับสมาชิกสภาฯทั้งหลายอีกในการประชุมครั้งต่อไป และเกี่ยวกับ เรื่อง  
ค่าใช้จ่าย ก็จะสรุปได้เมื่อจบการแข่งขันในครั้งนั้นๆ ของแต่ละเดือนต่อไป

นายดุขฎิ จงนอก - เชิญนายกชี้แจงเพิ่มเติม  
ประธานสภาฯ

นายธรงค์ เทพังเทียม -กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่สอบถาม และแสดงความคิดเห็น และกล่าวถึง  
นายก อบต.ทพรั้ง กิจกรรมที่จะทำร่วมกันในทุกอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือน โดยระยะเวลาที่จัดก็จะเป็น  
ระยะเวลาช่วงสั้นๆ อาจเป็นช่วงเที่ยง ช่วงบ่าย และในปลายปีก็จะมีการจัดการแข่งขัน  
กีฬาประจำปีโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง

นายดุขฎิ จงนอก - สอบถามสมาชิกฯ มีผู้อภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอ มติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติโอน  
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ  
โดยจะให้ที่ประชุม ลงมติที่ละโครงการ ตามลำดับ  
๑.โครงการจัดหาอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน ๑ เครื่อง  
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

นายดุขฎิ จงนอก -ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์  
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท  
(-หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

- มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ได้แก่

๒.โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย”ทพรั้งตำบลกีฬา” เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

นายดุขฎิ จงนอก -ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย  
”ทพรั้งตำบลกีฬา” เป็นเงิน ๑๐๐๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

- มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ได้แก่

**๕.๓** ผู้ตติยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรีประจักษ์เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรีประจักษ์ เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ

**๑. โครงการลงลูกรังซ่อมหลุมบ่อพร้อมลงหินคลุกและปรับเกรด หมู่ที่ ๗**

**ข้อความเดิม** โครงการยกคันดินลงลูกรังหรือหินคลุกพร้อมท่อระบายน้ำและปรับเกรด หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๘๕๐ เมตร ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่น ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา ๐.๑๐ ม. จำนวน ๓๔๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๑

**ข้อความใหม่** โครงการลงลูกรังซ่อมหลุมบ่อพร้อมลงหินคลุกและปรับเกรด หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๘๕๐ เมตร ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่น ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๔๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๑

**๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านเดินตะโก หมู่ที่ ๔**

**ข้อความเดิม** โครงการปรับปรุงถนนสายเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๘๔๐ เมตร ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๑

**ข้อความใหม่** โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านเดินตะโก หมู่ที่ ๔ ถนนกว้าง ๓-๕ เมตร ลงหิน คลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๑

**ข้อกฎหมาย** -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายดุษฐ์ จงนอก -เชิญรองนายกฯอบต. ชี้แจงรายละเอียด

ประธานสภาฯ

นายอภิย์ ประพรม -ชี้แจง ในส่วนของโครงการทั้ง ๒ โครงการนี้ ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาฯ ชุดก่อนแล้ว รองนายกฯอบต. แต่เนื่องจาก เวลาเปลี่ยนไป ก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามสภาพพื้นที่ หน่วยงานจริง จึงต้องมีการขอยื่นญัตติเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังกล่าว

/ซึ่งรายละเอียด...

ซึ่งรายละเอียดโครงการนั้น ก็ได้อยู่ในมือท่านสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จึงอยากให้สภาฯ ช่วยพิจารณาตามเอกสาร และบางจุดก็มีรายละเอียดตัวเลข ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ อาจจะพิมพ์ผิดบ้างเล็กน้อย แต่ก็จะมีการแก้ไขอีก ส่วนรายละเอียดอื่นๆที่สมาชิกสงสัย ก็จะให้ทาง ผู้อำนวยการกองช่างช่วยชี้แจงเพิ่มเติม

นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ -ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- ผอ.กองช่าง - โครงการลงทุนก่อสร้างซ่อมหลุมบ่อพร้อมลงหินคลุกและปรับเกรด หมู่ที่ ๗ อันเนื่องมาจากแผนเดิม ตามหน้าที่ ๔ มีปัญหาหลายอย่าง ดังนั้น จึงขอแจ้งให้สภาฯทราบว่าเวลาทำแผนไม่ควรลงปริมาณงาน ควรจะมีแค่ชื่อโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากไหนถึงไหน ถ้ามีการเอาปริมาณงานมาใส่ ภายในชื่อโครงการอาจจะอาจจะทำให้มีปัญหา ปริมาณงานก็ให้ใส่เฉพาะกว้างและยาว
- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านเดินตะโกหมู่ที่ ๔ เป็นโครงการที่งบประมาณทับซ้อน เพราะว่าได้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการก่อสร้างจากวัดเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ ๔ ประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร จึงทำให้โครงการนี้ซ้ำกับโครงการตามข้อบัญญัติที่ได้ทำไว้แล้ว แต่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางหมู่บ้าน จึงต้องนำเอาโครงการนี้ออกมาแก้ไขเป็นถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการเดียวกัน แต่เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ
- โครงการก่อสร้างถนนดิน ถนนสายบ้านโนนสูงป่าร้างามหนองส้มช่วงฟาร์มไก่ศิรินาฏ เป็นโครงการที่ได้ใส่ปริมาณงานลงในชื่อโครงการมาเหมือนกัน จึงทำให้เกิดปัญหา คล้ายๆกัน การระบุในโครงการให้มีความชัดเจน เช่น โครงการก่อสร้างถนนคันดิน ดินลงลูกรัง หรือหินคลุก ควรระบุให้ชัดเจนอย่างเดียวกัน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา สรุปล คือทั้ง ๒ โครงการนี้ ต้องเป็นอำนาจของสภาฯเป็นผู้อนุมัติ ต่อไป

นายคุณุฎี จงนอก -เชิญสมาชิกอภิปราย  
ประธานสภาฯ

- นายประเสริฐ จรศิริกุล -สอบถามโครงการของบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๗ ความเดิมนั้น มีต่อ ส.อบต.หมู่ ๗ แต่ต่อมาท้อหาย จึงทำให้เกิดความสงสัยว่าจะระบายน้ำได้อย่างไร และได้แนะนำเพื่อนสมาชิกว่า การทำโครงการแต่ละหมู่บ้าน ควร ระบุลูกรัง หรือหินคลุก ชนิดนั้นๆให้ชัดเจน เพื่อจะให้ได้เนื้องานที่แข็งแรง
- ส่วนเรื่องปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเดินตะโก หมู่ ๔ ไม่มีความยาวในเอกสาร อาจทำให้เกิดช่องว่างในการก่อสร้างกับผู้รับเหมาได้
- ส่วนเรื่องโครงการก่อสร้างถนนสายโนนสูงป่าร้าง หนองส้มช่วงฟาร์มไก่ศิรินาฏ ความยาวข้อความเดิม ตัวเลขก็ยังไม่ถูกต้อง ควรมีการแก้ไข

นายคุณุฎี จงนอก -เชิญรองนายกฯชี้แจง  
ประธานสภาฯ

- นายอภัย ประพรม - ชี้แจง เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณต่างๆ จากข้อบัญญัติที่ทำมานั้น เป็นของเดิม ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากกว่านี้ได้ นอกจากเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง เท่านั้น ถ้าหากการทำแผนงานครั้งต่อไป จะระบุเป็นเกรด ที่มีมาตรฐานมีราคากลาง ก็สามารถจะทำให้ได้ เมื่อมีแผนหมู่บ้านเข้ามาจะพยายามปรับปรุงแก้ไข ส่วนเรื่อง ตัวเลขที่ผิดนั้น อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด เดี่ยวจะให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้

/นายคุณุฎี...



นายดุขฎิ จงนอก - สอบถามสมาชิกฯ มีผู้อภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอ มติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม

-มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ  
- มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

๕.๔ ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรีประจักษ์เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรีประจักษ์  
เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในงบประมาณเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ  
-โครงการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรีประจักษ์ ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรีประจักษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  
ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนดิน ถนนสายบ้านโนนสูงป่าร้างงามหนองส้มช่วงฟาร์มไก่ศิรินาฎ  
-ปริมาณงานงานลงดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ยาวรวม ๘๐๐ เมตร  
จำนวน ๑,๘๕๖ ลูกบาศก์เมตร งานลงดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น  
ยาวรวม ๒๐๐ เมตร จำนวน ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ค.ส.ล. ศก. ๐.๔ เมตร ๑๖ ท่อน  
วาง ท่อ ค.ส.ล. ศก. ๐.๘ เมตร ๑๖ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อและป้ายโครงการ ๑ ป้าย  
งบประมาณ ๔๙๙,๙๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข/  
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๑

ข้อกฎหมาย -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ  
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายดุขฎิ จงนอก -เชิญรองนายกฯอบต. ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ

นายอภิัย ประพรม - ชี้แจง เกี่ยวกับโครงการนี้ เป็นของเดิมซึ่งจะทำโดยการจ่ายขาดเงินสะสม  
รองนายกฯ จึงต้องขอผ่านสภาฯเพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการก่อน จึงจะทำได้  
ส่วนเรื่องตัวเลขที่ผิดนั้น อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด เดี่ยวจะให้เจ้าหน้าที่แก้ไข

นายดุขฎิ จงนอก -เชิญสมาชิกอภิปราย  
ประธานสภาฯ

นายประเสริฐ จรศิริกุล -สอบถามโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านโนนสูงป่าร้าง หนองส้มช่วงฟาร์มไก่ศิริ  
ส.อบต.หมู่ ๗ ฟาร์มไก่ศิรินาฎ ความยาวข้อความเดิม ๓,๐๐๐ เมตร ลดเหลือ ๑,๐๐๐ เมตร  
แต่งบประมาณกลับเพิ่มขึ้น จาก ๔๐๐๐๐๐ บาท เป็น ๔๙๙,๙๐๐ บาท

นายดุขฎิ จงนอก -เชิญรองนายกฯตอบข้อซักถาม  
ประธานสภาฯ

นายอภิัย ประพรม - ชี้แจง โครงการนี้ เป็นของเดิมซึ่งจะตัวเลขจากเล่มแผนเดิมอาจจะผิดพลาดได้  
รองนายกฯ แต่ตอนที่ดำเนินการจึงตรวจสอบอีกครั้ง จึงรู้ว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดเพราะว่า  
รายละเอียดในเอกสารมันเยอะอาจจะพลาดได้ส่วนเรื่องตัวเลขที่ผิดนั้น เดี่ยวจะให้  
เจ้าหน้าที่แก้ไขให้อีกที

- นายดุขฎฐิ จงนอก  
ประธานสภา  
ที่ประชุม
- สอบถามสมาชิกฯ มีผู้อภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอ มติที่ประชุม
- มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการพิจารณาเพื่อเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใน  
งบประมาณเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ
- มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง
- ๕.๕. ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลทัพรั้งเพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งเป็น  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง  
ข้อกฎหมาย ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ.๒๕๖๑
- นายดุขฎฐิ จงนอก  
ประธานสภา
- เชิญนายกชี้แจงรายละเอียด
- นายธรงค์ เทพังเทียม  
นายก อบต.ทัพรั้ง
- ในการคัดเลือกคณะกรรมการชุดนี้ จะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง ด้านเอกสาร  
และระเบียบกฎหมายแทน จะได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่นั้น
- นางบุพผา แบ่งสันเทียะ  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
- ชี้แจง เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลทัพรั้งได้  
หมดวาระลง ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งมา ๘ ปี และคณะกรรมการชุดเก่าก็เป็น สมาชิกฯ  
ชุดเก่าที่ครบวาระ และเมื่อมีสมาชิกสภาชุดใหม่เข้ามา ก็เลยต้องมีการคัดเลือก  
คณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ในการคัดเลือก  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑  
ซึ่งจะต้องคัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ จำนวน ๒ ท่าน
- นายประเสริฐ จรศิริกุล  
ส.อบต.หมู่ ๗
- สอบถาม บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้มีอะไรบ้าง อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วย  
อธิบายด้วย เพื่อเป็นความรู้ก่อนเข้าไปทำงาน
- นางบุพผา แบ่งสันเทียะ  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
- อธิบายเพิ่มเติม บทบาทหน้าที่มีดังนี้  
- พิจารณานุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุน  
- ออกระเบียบเท่าที่จำเป็น เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  
- สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
- ได้ให้สมาชิกเสนอบุคคล ที่จะคัดเลือก จำนวน ๒ ท่านพร้อมผู้รับรอง
- นายดุขฎฐิ จงนอก  
ประธานสภา  
ที่ประชุม
- มีผู้เสนอ ดังนี้ ๑.นางบัวคลี่ บุญสันเทียะ ส.อบต.หมู่ ๙  
เสนอ นางทองม้วน ตุ่มสันเทียะ ส.อบต.หมู่ ๑  
ผู้รับรอง คือ (๑)นายสุพล ยิ้มพังเทียม ส.อบต.หมู่.๖  
(๒)นายสุทธิพงษ์ โกสันเทียะ ส.อบต.หมู่ ๒  
๒.นางสาวรำพรรณ กลีบสำโรง ส.อบต.หมู่ ๒๑  
เสนอนายดุขฎฐิ จงนอก ประธานสภา  
ผู้รับรอง คือ (๑)นายประเสริฐ จรศิริกุล ส.อบต.หมู่ ๗  
(๒)นางสาวรำพรรณ กลีบสำโรง ส.อบต.หมู่ ๒๑
- นายดุขฎฐิ จงนอก  
ประธานสภา  
ที่ประชุม
- สอบถามสมาชิกฯ มีผู้อภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอ มติที่ประชุม
- มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการพิจารณาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อดำรง  
ตำแหน่งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
- มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ **ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้งเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง  
เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**ข้อกฎหมาย** -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

**ข้อ ๒๙ (๓)** รายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา  
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด  
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (รายละเอียดตามเอกสาร)

นายดุขฎิ จงนอก - เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

ประธานสภาฯ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญ -ชี้แจง การรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นงานที่ต้องรายงานเพื่อให้  
นักวิเคราะห์ สภาฯรับทราบตามระเบียบ ซึ่งทาง อบต. ก็ได้จัดทำเอกสารสรุปรายงาน เป็นเล่มและได้  
แจกให้กับสมาชิกฯเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกท่านเปิดดูได้ตามเอกสาร

ที่ประชุม -รับทราบ

๖.๒ **ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้งเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง  
เพื่อแจ้งประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  
จำนวน ๔ โครงการ (รายละเอียดตามเอกสาร)**

๑. **โครงการลงลูกรังซ่อมหลุมบ่อพร้อมลงหินคลุกและปรับเกรด หมู่ที่ ๗**

- ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๘๕๐ เมตร ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อพร้อมปรับ  
เกลี่ยพร้อมบดทับแน่น ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา  
๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๔๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายโครงการ ๑ป้าย งบประมาณ  
๓๕๔,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๕๑ ลำดับที่ ๑

๒. **โครงการปรับปรุงระบบประปาคุ้มโนนมะเกลือ หมู่ที่ ๑๔**

-ปริมาณงานเปลี่ยนท่อถึงเหล็กขนาด ๑๕ สบม.และอุปกรณ์ พร้อมระบบสูบน้ำบาดาล ขนาด ๒  
แรงม้า งบประมาณ ๓๕๕,๕๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข/  
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๘

-โครงการที่ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี  
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แก่

๓. **โครงการก่อสร้างถนนดิน ถนนสายบ้านโนนสูงปาร์ังงามหนองส้มช่วงฟาร์มไก่ศิริินนาฏ**

ปริมาณงาน ลงดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ยาวรวม ๘๐๐ จำนวน ๑,๘๕๖  
ลูกบาศก์เมตรงานลงดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ยาวรวม ๒๐๐ เมตร จำนวน  
๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ค.ส.ล. ศก. ๐.๔ เมตร ๑๖ ท่อน วางท่อ ค.ส.ล. ศก. ๐.๘ เมตร  
๑๖ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ และป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๙,๙๐๐ บาท ตาม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๑

**๔. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านเดินตะโก ม.๔**

-ปริมาณงานลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๔๗ ลำดับที่ ๑

**ข้อกฎหมาย** -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

**ข้อ ๒๑** การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

นายดุขฎิ จงนอก - เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

ประธานสภาฯ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญ -ชี้แจง ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

นักวิเคราะห์ฯ

จำนวน ๔ โครงการ เป็นการแจ้งให้สภาฯรับทราบตามระเบียบ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการจัดทำเอกสารรายงานประกาศ ส่งทางจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเอกสารก็ได้แจกให้ท่านสมาชิกฯ เรียบร้อยแล้ว

**ที่ประชุม**

**-รับทราบ**

นายดุขฎิ จงนอก

- เชิญสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็น

ประธานสภาฯ

**ที่ประชุม**

- ไม่มีผู้อภิปรายแสดงความคิดเห็น

นายดุขฎิ จงนอก

- เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ตกลงกันแล้ว

ประธานสภาฯ ได้

ได้กล่าวขอบคุณ ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม แล้วจึงกล่าวปิดการประชุม เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  บันทึกรายงานการประชุม

(นายณรงค์ นีสันเทียะ)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง


(ลงชื่อ)


  
(นายดุขฎิ จงนอก)


ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุพล ยิ้มพั่งเทียม)  
สมาชิกสภา อบต.ทัพรั้ง หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสามารถ กบกลางดอน)  
สมาชิกสภา อบต.ทัพรั้ง หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุชาติ เทดี)  
สมาชิกสภา อบต.ทัพรั้ง หมู่ที่ ๓

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
- เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  (นายดุขฎิ จงนอก)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง